

ĐIÊN BIÊN TIỀM NĂNG & CƠ HỘI ĐẦU TƯ



I- TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN BIÊN

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên: 9.539,92 km². Có tọa độ địa lý 20°54' - 22°33' vĩ độ Bắc và 102°10' - 103°36' kinh độ Đông. Vị trí cách Thủ đô Hà Nội gần 500 km về phía Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào.

Điện Biên được mệnh danh là “địa đầu” của Tổ quốc, tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc hơn 455 km, trong đó: Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 414,712 km; với Trung Quốc là 40,86 km; có nhiều cửa khẩu đường bộ như Tây Trang, Huổi Puộc - Na Son, A Pa Chải,..., tạo thành cửa ngõ phía Tây của vùng và của Việt Nam với các nước.

Sân bay Điện Biên kết nối với hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước là Hà Nội (gần 1 giờ bay) và thành phố Hồ Chí Minh (hơn 2 giờ bay). Ngoài ra tỉnh đang nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên phủ để kết nối đường bay đến các tỉnh trong nước và Quốc tế trong thời gian tới.



Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP 2023 đạt 14.912,29 tỷ đồng, tăng 7,10% so với năm 2022, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 42,98 triệu đồng/người/năm, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022, đạt 93,67% kế hoạch.

Điện Biên nổi tiếng với Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và có một số danh lam thắng cảnh được xếp hạng di tích quốc gia như: hang động Xá Nhè; Hang động Huổi Cang

Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn từng bước được khai thác,



kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 80 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là trên 35 triệu USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt gần 18.000 tỷ đồng trong đó đóng góp của khu vực ngoài Nhà nước trên 9.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 12.000 tỷ/năm.

II. TIỀM NĂNG LỢI THẾ CHỦ YẾU CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

1. TIỀM NĂNG VỀ DU LỊCH

Là tỉnh có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch với nhiều loại hình đa dạng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, nổi bật là: Quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, Điện Biên còn có nhiều



di tích lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, là những tiềm năng quý để khai thác và phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh.

1.1. Tiềm năng du lịch tự nhiên

Với địa hình đa dạng, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan đẹp, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng... đã tạo cho Điện Biên nguồn

tiềm năng du lịch tự nhiên phong phú, hấp dẫn làm cơ sở cho việc phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm,...

Hồ Pá Khoang:

Hồ Pá Khoang nằm ở địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, kề trục Quốc lộ 279, cách Thành phố Điện Biên Phủ gần 20km và là cầu nối Điện Biên Phủ với rừng nguyên sinh Mường Phăng, nơi có di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Lưu vực hồ có tổng diện tích 2.400 ha trong đó diện tích rừng 1.320 ha, đất nông nghiệp 300 ha, đất xây dựng cơ bản 150 ha, diện tích mặt nước là 600 ha (có sức chứa là 37,2 triệu m³ nước), quần thể này có rừng nguyên sinh, khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng và hồ trên núi.



Một số hình ảnh về hồ Pá Khoang

Động Pa Thơm:

Động Pa Thơm thuộc xã Pa Thơm, nằm ở phía Tây huyện Điện Biên, giáp với biên giới Việt - Lào. Nhân dân địa phương gọi động là “Thảm Nang Lai” (hang Nhiều Nàng Tiên Hoa). Động được khám phá cách đây khá lâu cùng với những huyền thoại, truyền thuyết đẹp về tình yêu đôi lứa.



Một số hình ảnh về động Pa Thơm

Nước nóng Uva:

Nước khoáng nóng Uva nằm ở địa phận bản Uva, xã Noong Luống huyện Điện Biên, cách Thành phố Điện Biên Phủ khoảng 17 km về phía Nam. Đây là khu vực dễ tiếp cận và nằm trong quần thể hệ thống tài nguyên du lịch của huyện Điện Biên như đền Hoàng Công Chất, thành Bản Phủ, động Pá Thơm...

Nhiệt độ của nước nóng Uva thường xuyên đạt khoảng 70 - 80°C. Hiện nay, tuy chưa có khảo sát đánh giá cụ thể chất lượng nước nhưng theo nhận định ban đầu nước nóng Uva có khả năng phục vụ nghỉ dưỡng chữa bệnh. Nước khoáng nóng Uva đã bước đầu được đầu tư xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh và đang thu hút khách du lịch. Bên cạnh du lịch văn hoá lịch sử thì khu du lịch sinh thái Uva góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và giữ vai trò vệ tinh cho trung tâm du lịch Thành phố Điện Biên Phủ.



Một số hình ảnh về Khu du lịch suối khoáng Uva

Nước khoáng nóng Bản Sáng:

Nước khoáng nóng Bản Sáng nằm ở bản Sáng xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, cách thị trấn Tuần Giáo khoảng 2,5km theo QL6 hướng đi Mường Lay. Đây là nguồn nước tự nhiên hình thành nên một quần thể tự chảy có nhiệt độ từ nóng vừa đến rất nóng (từ 40 – 80°C) tại các vị trí khác nhau. Nguồn nước nằm ở khu vực có cảnh quan tự nhiên hấp dẫn gồm suối, ruộng lúa, nương đồi rộng khoảng 4 ha với xung quanh là các bản dân tộc Thái.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé:

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nằm trên địa phận các xã Mường Nhé, Mường Toong, Chung Chải, Tà Tổng, Sín Thầu...của huyện Mường Nhé (một phần huyện Mường Tè trước đây), cách quốc lộ 12 gần 100km về phía Tây Bắc. Với diện tích tự nhiên 47.228 ha, ở độ cao trên 1500m... khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có thảm thực vật thuộc loại khá phong phú và nhiều động vật quý hiếm.



Một số hình ảnh về KBT tự nhiên Mường Nhé

Hồ tự nhiên Noong U:



Hồ Noong U nằm ở địa phận bản Tỉa Ló, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông. Đây là hồ tự nhiên trên núi. Tuy hồ có diện tích không lớn nhưng cảnh quan sơn thủy hữu tình với truyền thuyết hay về hồ tạo nên nhiều tiềm năng khai thác loại hình du lịch sinh thái, tham quan tìm hiểu.

Hang Thâm Váng

Hang Thâm Váng thuộc bản Co Hóm xã Búng Lao, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là hang đá có vẻ đẹp tự nhiên và còn nguyên sơ. Lòng hang rộng và sâu, cao gần 100m, có nhiều ngách. Giữa hang có phiến đá to bằng phẳng như mặt bàn. Nhìn lên các

vách, trần đá, nhiều măng đá, nhũ đá tạo thành những hình thù những con rồng, con phượng, sư tử, voi quỳ hoặc những đoá phong lan tuyệt đẹp.

Hang Thẩm Váng không chỉ là một hang đá đẹp mà còn là di chỉ khảo cổ. Tại đây nhân dân địa phương đã phát hiện một số loại rìu, chày nghiền thức ăn bằng đá, một số mẫu xương động vật hoá thạch có giá trị nghiên cứu.



Một số hình ảnh về hang Thẩm Váng

Ngoài những tài nguyên du lịch tự nhiên nổi trội kể trên, Điện Biên còn có nhiều mỏ nước nóng, nước khoáng, đặc sản và cảnh quan thiên nhiên khác có khả năng khai thác phục vụ du lịch như hang Thẩm Púa (bản Nôm xã Chiềng Sinh), Thẩm Khương (bản Bó xã Chiềng Sinh) ở huyện Tuần Giáo; cánh đồng Mường Thanh, nước nóng Hua Pe ở huyện Điện Biên; các hồ Pe Luông, Huổi Phạ ở Thành phố Điện Biên Phủ, ... đều có thể phát triển các loại hình du lịch tham quan hoặc nghỉ dưỡng, chữa bệnh và các hoạt động nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

1.2. Tiềm năng du lịch văn hóa

Nhóm các di tích lịch sử - cách mạng

Di tích lịch sử cách mạng của Điện Biên là một trong những nhóm di tích chủ đạo, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển du lịch. Các di tích lịch sử cách mạng đây chủ yếu gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp như: Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; đèo Pha Đin và cụm di tích ở xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo), di tích nhà tù Lai Châu (Thị xã Mường Lay)...trong đó nổi bật là quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ trên lòng chảo Mường Thanh.

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là nơi một ghi lại chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Di tích này bao gồm những tên đất, tên núi, tên sông gắn liền với trận đánh 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam.

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, nằm trên địa bàn các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; là một trong mười di tích cấp Quốc gia đặc biệt được xếp hạng đầu tiên trong cả nước năm 2009 với 22 điểm di tích thành phần. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung 23 điểm di tích thành phần khác nâng tổng số điểm di tích được công nhận lên 45 điểm di tích, cụ thể như sau:



Nhóm các di tích lịch sử - văn hóa

Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo cho Điện Biên nhiều tiềm năng về di tích lịch sử - văn hóa có giá trị cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch. Trên mảnh đất biên cương của tổ quốc trải qua nhiều cuộc binh biến, các di tích lịch sử chủ yếu liên quan đến thời kỳ nhà Lê, Nguyễn hiện chỉ còn rất ít nhưng đều có giá trị tham quan nghiên cứu như thành Bản Phủ và đền Hoàng Công Chất, thành Tam Vạn ở huyện Điện Biên, tháp Mường Luân ở huyện Điện Biên Đông...

Thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất:



Thành Tam Vạn:



Một số hình ảnh về di tích thành Tam Vạn

Tháp Mưòng Luân:



Nhóm các di chỉ khảo cổ

Là mảnh đất có nhiều hang động, Điện Biên còn lưu giữ nhiều di tích minh chứng nền văn minh của người Việt cổ. Hiện các nhà khoa học tìm thấy nhiều di chỉ khảo cổ ở Điện Biên như ở hang Thảm Púa, Thảm Váng (Búng Lao); Thảm Khương (Chiềng Sinh) của huyện Tuần Giáo là nơi đã tìm thấy công cụ của thời kỳ đồ đá cũ, đồ đá giữa, đồ đá mới.

Lễ kỷ niệm, lễ hội truyền thống

Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954: Là ngày lễ lớn và quan trọng nhất của tỉnh, có ý nghĩa quốc gia và quốc tế rất sâu sắc được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 5 hàng năm. Đặc biệt, vào những năm tròn, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức trọng thể với nhiều hoạt động chào mừng để lại những ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Năm 2024, tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).



Hình ảnh Lễ hội thành Bản Phủ và Hội tung còn

Lễ hội Hoa Ban.



Lễ hội Hoa Ban Điện Biên

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số lễ hội như hội xòe hoa, hội cơm mới của người Thái gắn liền với các bản văn hoá dân tộc có ý nghĩa đối với các hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu bản sắc văn hóa các dân tộc miền núi Tây Bắc Việt Nam. Đặc biệt, nghệ thuật Xòe Thái - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và Di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” - đang được đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Định hướng phát triển không gian - sản phẩm du lịch:

Trung tâm phát triển du lịch: TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, thị xã Mường Lay, huyện Tủa Chùa là các trung tâm du lịch của tỉnh. Trung tâm du lịch Điện Biên Phủ là điểm dừng quan trọng trong hành lang du lịch Tây Bắc và các vùng phụ cận trong và ngoài nước, là điểm đầu mối của các hoạt động du lịch nội tỉnh, là nơi điều hành tất cả các hoạt động du lịch toàn tỉnh.

- Khu du lịch nước khoáng nóng Hua Pe (huyện Điện Biên): Du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng,...

- Khu du lịch tắm nước nóng bản Sáng (huyện Tuần Giáo);

- Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (huyện Mường Nhé);

- Khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng - Pá Khoang (TP Điện Biên Phủ).

- Khu du lịch sinh thái hồ Tông Lệnh; Khu du lịch sinh thái lòng hồ Sông Đà; Khu du lịch cao nguyên đá Tả Phìn (huyện Tủa Chùa).

- Khu du lịch sinh thái hang động Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông (huyện Mường Chà).

- Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mường Luân (huyện Điện Biên Đông).

2. TIỀM NĂNG VỀ XUẤT NHẬP KHẨU

Tỉnh Điện Biên có 3 cửa khẩu và 02 lối mở được hình thành” Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn, Lối mở Nậm Đích (giáp Lào) và lối mở A Pa Chải (giáp Trung Quốc). Trong đó cửa khẩu Tây Trang và Cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc có đủ năng lực chức năng kiểm soát hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Tỉnh Điện Biên có 01 chợ biên giới tại lối mở ngã ba A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) giáp với Lào và Trung Quốc, chợ được tổ chức theo mô hình phiên chợ, hàng hóa trao đổi chủ yếu là hàng tiêu dùng, vật phẩm, nông lâm sản do nhân dân hai bên biên giới nuôi trồng, thu hái và sản xuất ra.

3. TIỀM NĂNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ



TP Điện Biên Phủ hiện là thành phố duy nhất ở khu vực miền núi Tây Bắc có cảng hàng không với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại tàu bay hiện đại như A320, A321, hệ thống đường bộ thuận tiện. Trong thời gian tới, Chính

phủ và tỉnh Điện Biên sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, các tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4D (cửa khẩu Tây Trang - thành phố Điện Biên Phủ - thị xã Mường Lay - Lào Cai) và quốc lộ 279 (thành phố Điện Biên Phủ - Tuần Giáo - đèo Pha Đin - Sơn La) kết nối với các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La...

4. TIỀM NĂNG VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

4.1 Tài nguyên đất

Tổng diện tích tự nhiên tỉnh Điện Biên là 956.290,37 ha. Trong đó hầu hết đất đai có độ dốc lớn, tầng canh tác mỏng. Do tác động chủ đạo của nhiều yếu tố như: địa hình,



đá mẹ, khí hậu, thực vật, hoạt động sản xuất của con người v.v... nên đã hình thành nhiều loại đất khác nhau. Nhóm đất phù sa, nhóm đất đen, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất mùn trên núi cao, nhóm đất thung lũng.

4.2 Tài nguyên nước

Với lượng mưa hàng năm khá lớn, hệ thống ao hồ và sông suối nhiều (toàn tỉnh có hơn 10 hồ lớn và hơn 1.000 sông suối lớn nhỏ phân bố tương đối đồng đều trong tỉnh) nên nguồn nước mặt ở Điện Biên rất phong phú theo 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Sông Đà ở phía Bắc tỉnh (giáp với tỉnh Lai Châu mới) bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) qua Mường Tè (tỉnh Lai Châu) - thị xã Mường Lay - Tuần Giáo rồi chảy về tỉnh Sơn La. Sông Đà (trên địa bàn Điện Biên có các phụ lưu chính là Nậm Ma, Nậm Bùn, Nậm Pồ, Nậm Mực... với tổng diện tích lưu vực khoảng 5.300 km², chiếm 55% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Hệ thống sông Mã có các phụ lưu chính là sông Nậm Khoai thuộc huyện Tuần Giáo và sông Nậm Mạ thuộc huyện Điện Biên với diện tích lưu vực 2.550 km². Đây là hệ thống sông lớn thứ hai của tỉnh.

Hệ thống sông Mê Kông có diện tích lưu vực là 1.650 km² với các nhánh chính là sông Nậm Rốm, Nậm Núa. Sông Nậm Rốm bắt nguồn từ Bắc huyện Điện Biên qua thành phố Điện Biên Phủ - Pa Thơm (huyện Điện Biên) rồi chảy sang Lào. Sông Nậm Núa bắt nguồn từ Mường Nhà chảy theo hướng Nam - Bắc sau đó chuyển sang hướng Đông - Tây và gặp sông Nậm Rốm ở lòng chảo Điện Biên rồi chảy sang Lào. Đặc điểm chung của các sông suối trong tỉnh là có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh, nhất là các sông suối thuộc hệ thống sông Đà và sông Nậm Rốm.

4.3 Tài nguyên nước ngầm

Các giếng đào không nhiều nước lắm, mực nước cách mặt đất từ 2-4 m. Càng gần về phía chân núi, mực nước càng sâu. Các kết quả khoan mới đây của đoàn địa chất 63 cho thấy bề dày các thành tạo bờ rời ở thung lũng Mường Thanh khá lớn, nhiều nơi đạt trên 100 m. Các lỗ khoan cho lưu lượng lớn (trên 2l/s, có lỗ khoan đạt 5l/s) mực nước ngầm cách mặt đất không lớn. Nước nhạt, chất lượng tốt, tầng chứa nước này có khả năng có quan hệ thủy lực với nước sông Nậm Rốm.

5. TIỀM NĂNG VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

5.1 Tài nguyên rừng

Hiện trạng đất lâm nghiệp theo Báo cáo số 5575/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2023 là 419.757 ha, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 1.551,81 ha trong đó có 132,66 ha đất rừng phòng hộ và đặc dụng, 1.419,15 ha đất rừng sản xuất.

5.2. Tài nguyên đa dạng sinh học

Tỉnh Điện Biên có hệ động, thực vật rừng tương đối đa dạng, phong phú, với nhiều loài quý, hiếm. Thực vật: Có hai kiểu chính là kiểu thực vật tự nhiên và kiểu thực vật trồng.

6. TIỀM NĂNG VỀ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP

Nhóm cây công nghiệp dài ngày

Các loại cây công nghiệp chủ lực có mức tăng trưởng khá về năng suất, sản lượng như cao su, mắc ca, chè với nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các chính sách hỗ trợ được triển khai khá đồng bộ góp phần thúc đẩy người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất.



Cây chè



Tổng diện tích chè đến năm 2023 ước đạt 612,89 ha, 100% kế hoạch; sản lượng búp tươi ước đạt 164,00 tấn, tăng 43,95 tấn so với năm 2022, đạt 126,15% kế hoạch. Từ năm 2019, có 70 ha chè được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ sản lượng ước đạt 24 tấn chè khô/năm. Phân bố tập trung tại huyện Tủa Chùa.



Cây mắc ca

Về điều kiện tự nhiên của tỉnh: điều kiện khí hậu ở một số địa bàn phù hợp với cây mắc ca, tuy nhiên diện tích có độ dốc từ 15 - 250 chỉ chiếm 25%. Đất có độ dốc



Cây Mắc ca tại huyện Tuần Giáo

Tổng diện tích dự kiến trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2023 Diện tích trồng mới ước đạt 2.436,39 ha, nâng diện tích cây mắc ca hiện có trên địa bàn tỉnh đạt 7.213,8 ha. Diện tích cho thu hoạch đến thời điểm hiện tại khoảng 1.000 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 714,4 tấn, tập trung tại các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé, Điện Biên Đông.



Cây cà phê

Diện tích 2.758,56 ha, tăng 4,51% so với năm trước, đạt 104,73% kế hoạch; sản lượng thu hoạch (cà phê nhân) ước đạt 4.393,00 tấn, tăng 354,33 tấn so với năm, đạt 141,25% kế hoạch. Giá cà phê tiếp tục tăng nên thu nhập, lợi nhuận của người sản xuất được cải thiện tích cực.

Toàn tỉnh đã có 40 ha cà phê được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP và 1.318,47 ha cà phê đạt chứng nhận UTZ (đạt 40,8%). Diện tích cây cà phê gieo trồng nhiều nhất và tập trung nhiều nhất tại huyện Mường Ảng.

Nhóm cây lương thực có hạt: Lúa, ngô



Cây lúa:

Năm 2023, tổng diện tích gieo cấy ước đạt 55.615,72 ha, trong đó: Lúa Đông xuân: Diện tích gieo trồng ước đạt 9.913,68 ha, tăng 137,67 ha so với năm trước, đạt 102,35% kế hoạch; với sản lượng ước đạt 60.984,15 tấn, tăng 2.040,95 tấn, đạt 104,24% kế hoạch năm. Lúa mùa: Diện tích gieo trồng ước đạt 20.994,31 ha, tăng 276,87 ha so với

năm trước, đạt 101,23% kế hoạch; sản lượng ước đạt 113.790,69 tấn, đạt 102,17% kế hoạch.; Cây lúa nương: Diện tích gieo trồng ước đạt 24.707,73 ha, đạt 102,82% kế hoạch; sản lượng ước đạt 36.713,39 tấn, đạt 103,44% kế hoạch.. Khoảng 20% tổng sản lượng xuất bán ra thị trường ngoài tỉnh, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như IR64, Bắc thơm số 7, Sóng cù, Hana12...



Cây ngô:

Diện tích gieo trồng ước đạt 24.423,44 ha, giảm 1.179,92 ha so với năm 2022, đạt 96,06% kế hoạch; sản lượng ước đạt 74.031,02 tấn, giảm 2.245,62 tấn so với năm 2022, đạt 96,92% kế hoạch năm.



Ngô



Lạc



Khoai lang



Rau các loại



Đậu các loại

Một số cây hàng năm, cây hoa màu chủ yếu khác

- Cây sắn có diện tích gieo trồng đạt 12.707,44 ha, sản lượng đạt 123.504,92 tấn; Cây lạc có diện tích gieo trồng đạt 1.147,26 ha, sản lượng đạt 1.545,78 tấn; Rau các loại: Diện tích gieo trồng đạt 4.938,03 ha; sản lượng đạt 92.318,62 tấn; Cây ăn quả: Diện tích hiện có đạt 3.619,37 ha sản lượng đạt 22.598,86 tấn, với các loại cây trồng chủ yếu là: xoài, cam, bưởi, chuối, thanh long, nhãn, vải.

Chăn nuôi

Năm 2023, tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) ước đạt 562.129 con, tăng 2,51% so với năm 2022, đạt 100,81% kế hoạch năm, cụ thể: Đàn trâu ước đạt 139.116 con, tăng 1,92% so với năm 2022, đạt 100,17% kế hoạch; đàn bò ước đạt 101.937 con, tăng 3,80% so với năm 2022, đạt 101,05% kế hoạch; đàn lợn ước đạt 321.076 con, tăng 2,36% so với năm 2022, đạt 101,01% kế hoạch. Đàn gia cầm ước đạt 4.817 nghìn con, tăng 2,14% với năm 2022, đạt 99,92% kế hoạch. Kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi.

Thủy sản

Diện tích nuôi trồng ước đạt 2.761,58 ha, tăng 0,32% so với năm 2022 và đạt 100,14% kế hoạch; sản lượng thủy sản ước đạt 4.737,52 tấn, tăng 0,32% so với cùng kỳ, đạt 100,14% kế hoạch năm. Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa vào nuôi một số giống cá có giá trị kinh tế cao. Nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung ở huyện Điện Biên.

Phát triển dược liệu và lâm sản ngoài gỗ

Với hệ thực vật rừng phong phú, số lượng các loài lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh rất đa dạng về chủng loại khác nhau như: nhóm các loài cây lấy sợi Song, Mây, Tre, Nứa, Luồng, Giang (toàn tỉnh hiện có khoảng 533 ha rừng Tre, Nứa và 23.032 ha rừng hỗn giao Gỗ-Tre nửa phân bố trên toàn bộ các huyện, hàng năm có thể cho khai thác hàng nghìn tấn măng tươi và cây Tre, Nứa các loại); nhóm cây dược liệu (Sa nhân, Thảo quả, Thiên niên kiện, Đẳng sâm, Hà thủ ô, Hoài sơn, Ba kích, Hoàng Khúc khắc, Máu chó, Tam thất, Giảo cổ lam; Dẻ, Mắc khén (Tiêu Tây Bắc), Bông chít, Măng),... Theo số liệu theo dõi, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã khai thác (232 tấn nhựa Thông, 70 tấn Củ bình vôi, 19 tấn củ khúc khắc, 289 tấn Măng tươi, 1.708 tấn Cầu tích tươi, 2.514 tấn Chít tươi, 795 Dây máu chó, 733 tấn Lá dong, 20 tấn Vỏ nhót, 22 tấn Hạt ré, 26 tấn Quả đỏ, 25 tấn Sa nhân, 68 tấn Củ 30 (Bách bộ), 190 tấn củ ngứa, 40 tấn Chè rừng, 2 tấn sâm đất, 126 tấn Hoàng đằng, 2 tấn Hạt riềng, 6 tấn Hy thiêm thảo, 1 tấn đẳng sâm 7 tấn hạt Màng tang, 5 tấn Hạt dẻ và hàng trăm nghìn cây Tre, nứa các loại).

7. TIỀM NĂNG THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

7.1 Tiềm năng thủy điện



Tiềm năng thủy điện nhỏ phụ thuộc vào sự phân bố của mạng lưới sông suối, phân phối dòng chảy và sự chênh lệch địa hình; Về mạng lưới sông, trong địa phận tỉnh Điện Biên có 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông với hệ thống sông Đà trên địa bàn Điện Biên có các phụ lưu chính là Nậm Ma, Nậm Bum, Nậm Pô, Nậm Mực... tổng diện tích lưu vực khoảng 5.300 km², chiếm 55% diện tích tự nhiên của tỉnh; Hệ thống sông Mã có các phụ lưu chính là sông Nậm Khoai thuộc huyện Tuần Giáo và sông Nậm Mạ thuộc huyện Điện Biên với diện tích lưu vực 2.550 km²;

Hệ thống sông Mê Kông có diện tích lưu vực là 1.650 km² với các nhánh chính là sông Nậm Rốm, Nậm Núa. Sông Nậm Rốm bắt nguồn từ Bắc huyện Điện Biên qua thành phố Điện Biên Phủ - Pa Thơm (huyện Điện Biên) rồi chảy sang Lào; Sông Nậm Núa bắt nguồn từ Mường Nhà chảy theo hướng Nam - Bắc sau đó chuyển sang hướng Đông - Tây và gặp sông Nậm Rốm ở lòng chảo Điện Biên rồi chảy sang Lào.

7.2. Tiềm năng điện gió

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc Việt Nam. Với địa hình như vậy tạo cho tỉnh Điện Biên có những khu vực có tiềm năng gió rất tốt và ổn định. Theo Global Wind Atlas, nhiều khu vực tỉnh Điện Biên tại các vị trí trên các đồi núi cao, vận tốc gió trung bình đạt từ 7,0 m/s đến 10 m/s ở độ cao 100m và mật độ gió tốt, đây là



tiềm năng kỹ thuật, thuận lợi để có thể phát triển các dự án điện gió nhằm cung cấp điện năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và khu vực.

7.3. Tiềm năng điện mặt trời

trời

Theo Bản đồ bức xạ mặt trời Việt Nam, Điện Biên thuộc nhóm tỉnh có thời gian bức xạ nhiệt trong ngày lớn thứ tư trên cả nước với 4,5 - 4,7 kWh/m²/ngày và là một trong hai tỉnh (cùng với Sơn La) có bức xạ nhiệt trong ngày lớn nhất miền Bắc.



7.4 Thủy điện tích năng

Các khu vực có thể phát triển thủy điện tích năng gồm thị xã Mường Lay và huyện Tủa Chùa, thuộc khu vực ven lòng hồ thủy điện Sơn La; thời gian vừa qua trên đại bàn tỉnh Điện Biên có một số Nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu khảo sát thì tổng công suất dự kiến là: 3.200 MW.

8. TIỀM NĂNG VỀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN

- Ngành khai thác khoáng sản

Tập trung tại huyện Điện Biên Đông, gồm 20 điểm mở khai thác đá làm VLXD với tổng trữ lượng được phép khai thác trên 18,2 triệu m³; 7 điểm mở khai thác cát với tổng trữ lượng được cấp phép là 354.876,7 m³;

- Ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Đây là ngành tăng trưởng khá mạnh trong giai đoạn 2016-2020, thu hút dự án chế biến gạo chất lượng cao bằng dây chuyền công nghệ tự động của Công ty TNHH giống nông nghiệp Trường Hương tại huyện Điện Biên, công suất dây chuyền đạt 3.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng; nhà máy tinh bột sắn công suất 80 tấn tinh bột khô/ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, đang trong quá trình hoàn thiện đầu tư. Ngành này hiện có 10 doanh nghiệp sử dụng 63 lao động, chủ yếu chế biến gạo, ngô xay xát, sắn, chè.

- Ngành chế biến gỗ

Trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp đầu tư nhà máy quy mô sản xuất công nghiệp là Nhà máy sản xuất ván tre ghép (huyện Điện Biên), công suất 20.000 m³/năm; Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và ván dăm của Cty CP rừng Việt Tây Bắc tại CCN phía Đông (huyện Tuần Giáo), công suất 13.500 m³/n (ván ghép thanh) và 36.000 m³/n (ván dăm). Ngành này hiện có 7 doanh nghiệp sử dụng 102 lao động, chủ yếu chế biến gỗ xẻ.

- Ngành sản xuất Vật liệu xây dựng (VLXD)

Chủ yếu tập trung ở Thành phố Điện Biên phủ và Huyện Điện Biên. Nhìn chung, sản phẩm VLXD của tỉnh chỉ có thể tự đáp ứng được cơ bản nhu cầu một số chủng loại VLXD cho các công trình xây dựng của tỉnh như xi măng, đá xây dựng, gạch xây, cát xây dựng; các chủng loại vật liệu khác (trang trí, hoàn thiện, vật liệu cao cấp) đều phải được cung ứng từ nguồn ngoài tỉnh. Hiện tại, ngành này hiện có 12 doanh nghiệp sử dụng 615 lao động, sản phẩm chủ yếu là xi măng và gạch đất nung.

9. CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Chính sách hỗ trợ đầu tư như miễn giảm tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu sẽ được hỗ trợ tối đa theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cơ chế, chính sách, hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước... đối với các CCN, cụm tương hỗ để thu hút nhà đầu tư hạ tầng đồng bộ, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

Cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn, dự án đầu tư có hiệu quả, phát triển bền vững vào đầu tư tại tỉnh.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(1) Tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, trọng điểm là:

Tập trung huy động nguồn lực nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch, trọng tâm là Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279, các tuyến giao thông nội vùng các khu vực kinh tế động lực trong tỉnh.

(2) Tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, chuyên canh quy mô lớn, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn.

(3) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch đồng bộ với việc triển khai nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ và các tuyến giao thông đối ngoại, phấn đấu đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025 dựa trên cơ sở khai thác 3 trụ cột chính là: Du lịch lịch sử, tâm linh; Du lịch cảnh quan thiên nhiên.

(4) Phát triển mở rộng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tập trung mở rộng, phát triển đô thị thành phố Điện Biên Phủ với định hướng cải tạo khu Trung tâm hiện hữu thành trung tâm Thương mại dịch vụ, xây dựng khu Trung tâm Chính trị hành chính mới ở phía Đông.